



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๙๕๒๔

ที่ กษ ๑๐๐๖/ว ๑๐๗๗ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานกิจกรรมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๐๔/ว ๑๔๙๙ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี ๒๕๖๔ โดยมีกิจกรรมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ของ ศพก. จำนวน ๘๘๒ ศูนย์ ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อำเภอละ ๒๒,๐๐๐ บาท เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน ๑๐๐ ราย และตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๐๖/ว ๒๖๖ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แจ้งแผนการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๔ สำหรับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และขอให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ กำกับ ดูแล และสนับสนุนการจัดงานดังกล่าวของสำนักงานเกษตรจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาแล้ว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ยังไม่บรรเทาลง และมีประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๒) ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นผลจากความจำเป็นที่ต้องคงไว้ซึ่งมาตรการที่เข้มข้นในการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่อไป จึงได้แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. สำหรับจุดจัดงานปกติ ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจารณาดำเนินการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) และข้อกำหนดของผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) เป็นกิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) การสนับสนุนการให้บริการและข้อมูลข่าวสาร และ/หรือ กิจกรรมติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ รายละเอียดเอกสารแนบ ๑

๒. สำหรับจังหวัด...

๒. สำหรับจังหวัดที่เป็นจุดจัดงานที่มีแผนการเชิญผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ตั้งแต่เดือนเมษายน จนถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ ศูนย์ ให้ยกเลิกการจัดงาน Field Day สำหรับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีการรวมตัวของบุคคลจำนวนมาก และให้ตัดงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมคืนกรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒ สำหรับงบประมาณที่จัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน Field Day จุดปกติ ให้พิจารณาดำเนินการตามข้อ ๑

รายละเอียดเอกสารแนบ ๓

๓. จังหวัดที่ได้จัดทำสื่อวีดิทัศน์งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ขอให้อัปโหลดวีดิทัศน์ที่เสร็จสมบูรณ์ขึ้น <https://www.youtube.com> และส่งลิงค์ดังกล่าวให้กองวิจัยและพัฒนาส่งเสริมการเกษตรทาง E-mail: doaresearch20@gmail.com เพื่อรวบรวม และเผยแพร่เป็นตัวอย่างการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์ ศพก. (<http://alc.doae.go.th>) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และกำกับ ติดตาม การดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดภายใต้ความ รับผิดชอบให้เรียบร้อยต่อไป



(นายถนัด เกิดงาม)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย
กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์